

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Thực hiện Chương trình số 05 /Ctr--CATP-PA03, ngày 24/02/2022 về việc công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

- Hiện nay, thế giới đang diễn ra nhiều thay đổi khó dự báo, vấn đề chiến sự Nga – Ukraine; khủng hoảng kinh tế toàn cầu do hậu quả của đại dịch Covid-19 tác động trực tiếp đến nền kinh tế, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Trong nước những dấu hiệu: Tự diễn biến, tự chuyển hóa, số đối tượng phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động xuyên tạc, kích động chống phá Nhà nước, tình hình tội phạm kinh tế diễn biến theo nhiều hình thức và phức tạp.

2. Đặc điểm, tình hình

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, vừa là trường Đảng. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Nhà trường luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định của Học viện; luôn có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm trong công tác, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt có ý thức trách nhiệm cao trong công tác.

Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường luôn ổn định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Phần lớn cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường đều xác định được động cơ công tác, học tập rèn luyện đúng đắn, có tinh thần tốt, tính cầu thị cao; chấp hành thực hiện tốt nội quy, quy chế của Nhà trường, có ý thức chấp hành kỷ luật trong phát ngôn, trong sinh hoạt và sử dụng mạng xã hội, luôn ổn định, có thái độ tốt, thực hiện tốt kỷ cương trong Nhà trường.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Công tác đảm bảo an ninh nội bộ

Được sự thống nhất giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám đốc, Công đoàn, Văn phòng và các Khoa, Viện, Phòng Ban, Trung tâm, công tác bảo vệ an ninh nội bộ luôn được chú trọng đến vấn đề đảm bảo an toàn an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ, thường xuyên giao ban định kỳ và có sự thống nhất cao, Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra bất kỳ sự cố. Trong năm Học viện không có khiếu kiện, tập trung đông người và không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Nhà trường đã chủ động phối hợp với lực lượng công an (Công an Phường Dịch Vọng Hậu, Công an quận Cầu Giấy, Phòng PA03 Công an Thành phố Hà Nội) trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1, đợt 2 năm 2022; đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi Tiếng Anh trình độ tương đương B1, B2 các đợt năm 2022; thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế tuyển sinh, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ cho trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện.

Trong năm 2022, Học viện đã thực hiện nghiêm túc pháp lệnh của Nhà nước về an toàn bí mật nhà nước; phát ngôn trên mạng xã hội luôn luôn được Nhà trường kiểm duyệt chặt chẽ; đối với cán bộ đi học nước ngoài luôn thực hiện nghiêm quy định của Học viện và không để xảy ra tình trạng bất ổn.

2. Tình hình triển khai văn bản của các cấp về công tác đảm bảo ANTT và TTATXH tại đơn vị.

Năm 2022, Học viện đã tiếp tục tổ chức, triển khai đến các chi bộ, đoàn thể, đơn vị trong Học viện thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, nghị Quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Công an, Công an PA03... về công tác đảm bảo ANTT như: Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Học viện đã ban hành sửa đổi bổ sung quy chế, quy định cấp Học viện: Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế giảng viên; quy chế học sinh, sinh viên, quy định đánh giá xếp loại, quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đưa các hoạt động thi đua thực hiện “nề nếp công tác văn minh văn hóa công sở” thi đua “giờ giảng chất lượng cao”...đạt kết quả tốt góp phần tăng cường công tác quản lý trong Nhà trường đi vào nề nếp;

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện luôn quan tâm, quán triệt lãnh đạo và CBVC, người lao động và học viên, sinh viên tinh thần làm tốt các mặt công tác đảm bảo ANTT tại Học viện là hành động cùng góp phần đảm bảo ANTT cho cả Thành phố và cộng đồng xã hội, tạo môi trường an ninh an toàn chung cho mọi người. Đồng thời tạo môi trường làm việc trong Học viện ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền vận động CBVC người lao động học viên, sinh viên nâng cao cảnh giác phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, không để xảy ra các vụ lôi kéo học viên, sinh viên tụ tập gây rối, mất trật tự an ninh chính trị, TTATXH.

Hàng năm Học viện triển khai cuộc vận động “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” với nhiều hình thức: Học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền vận động trong học viên, sinh viên toàn Học viện thông qua các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử của Khoa Lịch sử Đảng, câu lạc bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của khoa

Tư tưởng Hồ Chí Minh; phong trào văn nghệ của Công đoàn và Đoàn thanh niên Học viện tổ chức chào mừng ngày thành lập Học viện, mừng Đảng, mừng xuân và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là các hoạt động thu hút sự quan tâm của sinh viên qua đó nắm bắt được tâm tư tình cảm và nguyện vọng những vấn đề còn vướng mắc trong tư tưởng chính trị được kịp thời khắc phục.

3. Tình hình và kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ chống các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch và các đối tượng cơ hội chính trị.

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Học viện nâng cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ văn hoá tư tưởng, bảo vệ tài sản cơ quan, thông qua các biện pháp tuyên truyền như:

Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chủ đề về đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và học viện, sinh viên;

Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội thảo, các buổi sinh hoạt hoạt, học tập nghị quyết nghị quyết; họp giao ban hàng tháng và qua Cổng thông tin của Học viện để tuyên truyền pháp luật;

Các đơn vị, cá nhân thực hiện các nội dung trong bản ký cam kết thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng văn minh, văn hóa công sở...

Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ tài sản chung của Học viện;

Hiện nay con người thừa hưởng nghệ 4.0, đồng thời đối mặt với nhiều mặt trái của mạng xã hội, do đó Học viện đã quản lý và nắm bắt tư tưởng thái độ chính trị của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên; qua đó kịp thời phối hợp

với cơ quan trên địa bàn không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. 100% cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có tư tưởng chính trị vững vàng.

Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên kịp thời, đổi mới và hiệu quả như:

- Tổ chức kịp thời cho sinh viên học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đoàn thanh niên.

- Tổ chức nắm tình hình tư tưởng của sinh viên: chú trọng nắm diễn biến tư tưởng sinh viên, đặc biệt là dịp 9/1/2022 đối thoại giữa Ban Giám đốc, các đơn vị với học viên, sinh viên...; diễn biến tư tưởng của sinh viên về thi chuẩn đầu ra B1 và tin học; tình hình tư tưởng sinh viên mới vào nhập học, năm thứ 2, 3 và sinh viên cuối khóa, một số sinh viên chưa tích cực học tập, những sinh viên cá biệt có ý kiến có liên quan về ý thức chính trị. Nắm diễn biến tư tưởng thông qua giao ban sinh viên tại các Khoa, Viện, các giáo viên lên lớp giảng bài, trên mạng xã hội, giao lưu, trả lời, tư vấn sinh viên.

- Trực tiếp thông tin trao đổi, tọa đàm với sinh viên, định hướng tư tưởng, dư luận về những vấn đề sinh viên quan tâm: như chế độ chính sách với sinh viên; đăng ký lịch học, thi của sinh viên, nâng cao ý thức chính trị, tích cực học tập, vượt khó để học tập tốt.

- Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, nâng cao hiệu quả của “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV” đầu khóa.

- Giáo dục quy chế cho sinh viên, rất chú trọng giáo dục quy chế đào tạo tín chỉ, quy chế rèn luyện sinh viên; quy chế nội trú, ngoại trú, các quy định của Học viện với sinh viên. Ban hành và triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa ứng xử và văn hóa học đường cho sinh viên HVBC&TT.

- Bổ sung hiện vật, tu bổ phòng truyền thống phục vụ giáo dục truyền thống cho sinh viên.

- Phối hợp với các Khoa, Viện, Đoàn TNCS Học viện để giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

- Hình thức, phương pháp giáo dục đã đổi mới, thiết thực, linh hoạt phù hợp với điều kiện hiện nay. Sử dụng hiệu quả hệ thống pa nô, áp phích, tranh cổ

động, khẩu hiệu để tuyên truyền giáo dục; phối hợp với giáo viên lên lớp, các phong trào sinh viên, văn hóa văn nghệ, TDĐT, hoạt động tình nguyện, phương tiện truyền thông đại chúng để giáo dục sinh viên nhưng biện pháp giáo dục cá biệt với những đối tượng sinh viên cá biệt.

Triển khai các kế hoạch về các công tác liên quan như:

- Ban hành Kế hoạch về việc phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 có đánh giá sơ kết, tổng kết.

+ Xây dựng chương trình học tập cho các lớp đại học và đưa học phần “Pháp luật đại cương” vào chương trình bắt buộc đối với sinh viên trong quá trình học tập tại HV.

+ Ban hành Kế hoạch triển khai “Thực hiện chương trình phòng chống ma túy trong ngành giáo dục đến năm 2025” tại HVBCTT

+ Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tội phạm trong ngành giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 tại HVBCTT

+ KH Tổ chức hội nghị trực tuyến “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022”

+ Kế hoạch tổ chức các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 tại HVBCTT

+ Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Phối hợp với các đơn vị khoa, phòng có liên quan tổ chức cho sinh viên kí cam kết thực hiện tốt ATGT, không hút thuốc lá, phòng cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự.

- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường. Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường.

- Đối với sinh viên: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một số nội dung giáo dục pháp luật vào trong các chương trình học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt chính trị đầu khóa, các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học...

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Học viện.

- Gắn với quán triệt triển khai Nghị quyết của Đảng các cấp; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Trang bị đầy đủ các loại sách, văn bản pháp luật phục vụ nhu cầu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

4. Tình hình và kết quả thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, chấp hành các quy định về quản lý, tiếp xúc và quan hệ với các tổ chức và cá nhân người nước ngoài, công tác quản lý đoàn ra đoàn vào trong quan hệ quốc tế.

Học viện thực hiện tốt Nghị định số 21/2001/ND-CP về pháp lệnh xuất nhập cảnh, Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 17/12/2009 về tăng cường quản lý cán bộ xuất nhập cảnh và người nước ngoài khi ra vào nội bộ cơ quan; thực hiện tốt pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định về quản lý tiếp xúc quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, quản lý tốt đoàn ra, đoàn vào, quản lý tốt việc các đoàn khách quốc tế khi đến thăm và làm việc tại Học viện đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong nội bộ cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này từ đó làm cho mỗi cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo mật trong quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài, nghiêm cấm các trường hợp trao đổi thông tin thuộc bí mật của nhà nước qua điện thoại.

5. Công tác quản lý Nhà nước về ATTT và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với các tổ chức, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, phối hợp và giải quyết kịp thời các vụ việc nhằm đảm bảo an toàn an ninh trật tự của Học viện;

Hiện nay lực lượng bảo vệ của Học viện được bố trí thực hiện tại 2 khu vực chính là khuôn viên Học viện và Ký túc xá Học viện. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo ANTTATXH của Học viện, từ năm 2020 đến nay Ban Giám đốc đã cho đấu thầu Công ty bảo vệ chuyên nghiệp vào thực hiện, chỉ còn chốt bảo vệ nhà A1 03 nhân viên bảo vệ của Học viện... Lực lượng bảo vệ

luôn thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 tất cả các ngày; lịch trực được lập theo hàng tháng cụ thể rõ ràng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chốt trực.

Ngoài ra, trong các kỳ thi, các sự kiện lớn của Học viện lực lượng bảo vệ phối hợp chặt chẽ với đội dân quân tự vệ cơ quan, đội sinh viên tình nguyện thường xuyên có mặt hỗ trợ kịp thời đảm bảo an toàn về mọi phương diện trong và ngoài Học viện. Lực lượng bảo vệ với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên kiểm soát người ra vào Học viện và đã phát hiện sinh viên có biểu hiện tiêu cực, phối hợp trong việc bảo vệ tài sản của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

Học viện đã phối hợp với Công an PA03, Công an phường dịch Vọng Hậu, Công an quận Cầu Giấy giải quyết kịp thời các sự việc; nắm bắt được chính xác, kịp thời biểu hiện của sinh viên như: đánh nhau, trộm cắp tài sản...

Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nhà trường, như: Nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên về thực hiện qui chế, quy định của nhà trường. Trong quá trình triển khai, thực hiện, phản ánh hai chiều, có những nội dung không phù hợp đã kịp thời thay thế, bổ sung; do đó sinh viên yên tâm học tập, thực hiện tốt các qui định đề ra. Sinh viên có những biểu hiện về chính trị tư tưởng không tốt Nhà trường đã kịp thời phát hiện và có biện pháp giáo dục, xử lý và ngăn chặn hiệu quả;

Thường xuyên nắm bắt tình hình sinh viên nội trú Ký túc xá, sinh viên ngoại trú, chỉ đạo các Khoa, Viện có sinh viên, giáo viên chủ nhiệm lớp, văn phòng khoa và giáo viên lên lớp quản lý sinh viên, tăng cường phối hợp quản lý sinh viên; chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên có biện pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; xây dựng cơ chế phối hợp quản lý sinh viên thông qua quy chế rèn luyện sinh viên.

6. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên cơ quan trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với các cuộc vận động thi đua khác của cơ quan, đơn vị.

Học viện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là một số phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các thể lực thù địch đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tổ giặc tội phạm.

Trong các buổi làm việc với chính quyền địa phương, Hội nghị chuyên đề: “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, hoạt động Phòng chống ma túy..., đều phổ biến, đánh giá các yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, bằng nhiều hoạt động như: Tuyên truyền, sinh hoạt, diễn đàn, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu đều có nội dung lồng ghép về công tác bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Học viện thường xuyên làm tốt công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vận động cán bộ, sinh viên tham gia phong trào dân quân tự vệ, toàn dân bảo vệ ANQP, triển khai thực hiện theo kế hoạch sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên.

7. Công tác phòng chống cháy nổ; công tác đảm bảo vệ tài sản; công tác rà soát, bổ sung, kiện toàn hệ thống các nội quy, quy định, quy chế, quy trình công tác nhằm quản lý nội bộ phòng ngừa các sai phạm và tiêu cực.

Dự kiến cuối năm 2022, Học viện tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện. Thường xuyên kiểm tra, xây dựng nội quy PCCC, bổ sung vật tư thiết yếu để đảm bảo tốt hơn công tác phòng chống cháy nổ.

Học viện tiếp tục thực hiện và xây dựng các nội quy, quy định, quy chế, quy trình công tác nhằm quản lý nội bộ phòng ngừa các sai phạm và tiêu cực như: Nội quy PCCC, nội quy phòng họp, phòng BVLVLA.

Công tác quản lý sử dụng hệ thống hội trường; lớp học để phục vụ tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu, hội họp và các sự kiện lớn của Học viện.

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra người ra vào cơ quan với thái độ hòa nhã; có sổ ghi chép người đến liên hệ làm việc, cán bộ đeo thẻ khi vào nhà Hành chính A1, A3.

Hiện nay khu vực Ký túc xá với số lượng sinh viên lớn và có cả sinh viên người nước ngoài sinh hoạt và học tập nên công tác kiểm tra, tuần tra của lực lượng cán bộ quản lý và bảo vệ Ký túc xá luôn luôn đảm bảo 24/24. Để tăng cường công tác ANTTATXH cho khu vực Ký túc xá Học viện tiếp tục thực hiện đề án "tăng cường công tác quản lý sinh viên người nước ngoài tại Học viện" Phòng quản lý ký xá đã phát huy được vai trò quản lý sinh viên người nước ngoài và nắm bắt được tâm tư, tình cảm cũng như ý thức thái độ chính trị của lưu học sinh, nên trong năm qua công tác sinh viên Lào của Học viện được thực hiện tốt, các em yên tâm học tập và phát huy tình hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào.

8. Tình hình và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho người lao động; công tác thi đua khen thưởng, xây dựng lực lượng nòng cốt.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn Học viện quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giảng viên trong cơ quan, tạo môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật nghiêm túc, kịp thời đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng. Do vậy, trong năm 2022, Học viện đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, tụ tập đông người, mất trật tự nơi công cộng.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, và đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trong Học viện.

9. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng Công an các cấp và cơ quan đơn vị khác đóng trên cùng địa bàn trong công tác đảm bảo ANTT và thực hiện nhiệm vụ chính trị khác.

Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với PA03, Công an phường Dịch Vọng Hậu, Đội an ninh Công an Quận Cầu Giấy, đảm bảo an ninh trật tự trong Học viện, đặc biệt là trong những thời điểm như: dịp tết Nguyên đán, ngày nghỉ lễ, các hội thảo Quốc tế; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cán bộ; giảng viên nước ngoài đến giảng dạy, làm việc tại Học viện; các hoạt động lớn diễn ra trong Học viện, đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện.

Công tác quản lý sinh viên Học viện được thực hiện tốt cũng góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự do đó Học viện tăng cường việc: Quản lý sĩ số trên lớp trước và sau các kỳ nghỉ lễ, tết; quản lý sinh viên ngoại trú, lập danh sách phối hợp cùng công an Phường Dịch Vọng Hậu, phường Nghĩa Tân, Phường Quan Hoa... để thông báo kịp thời tình hình sinh viên cho Công an phường, quận; phối hợp với Công an phường, quận để nắm tình hình sinh viên ngoại trú.

Giáo dục sinh viên luôn luôn nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia hoạt động phòng chống tội phạm ở địa phương, phát hiện những hiện tượng tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong nhà trường và nơi cư trú kịp thời, cung cấp cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn và giải quyết

Học viện tăng cường giáo dục sinh viên phải tự giác chấp hành các quy định của nhà nước, nhà trường và của địa phương về giữ gìn an ninh trật tự như: bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ việc thực hiện các chính sách của nhà nước, bảo vệ chính quyền, bảo vệ sự vững mạnh của các tổ chức đoàn thể xã hội; chống kẻ địch phá hoại về chính trị tư tưởng, về kinh tế văn hoá xã hội; xây dựng khối thống nhất toàn dân... Sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường, của đoàn thanh niên hoặc của địa phương tổ chức. Không xem, đọc, lưu truyền các văn hoá phẩm độc hại, đồi trụy, không nghe, không bình luận các luận điểm tuyên truyền xuyên tạc nói xấu Nhà nước xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch, không truy cập vào các Website có nội dung thiếu lành mạnh.

Sinh viên Học viện thực hiện nghiêm quy định: Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. Chấp hành tốt nội quy của kí túc xá; không tàng trữ vũ khí, chất độc, chất nổ, chất dễ cháy, hoá chất độc hoặc hàng cấm khác; Thực hiện đầy đủ các quy định về khai báo tạm trú tại khu vực dân cư theo quy định của pháp luật. Chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú; Tích cực tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn như: phòng chống các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lôi kéo sinh viên vào các hoạt động chống đối Nhà nước; phòng ngừa các hoạt động của bọn tội phạm hình sự xâm phạm đến tính mạng và tài sản của sinh viên; ngăn ngừa, đấu tranh với các trường hợp sử dụng các chất ma túy.

10. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong năm 2022 từ đó nêu kiến nghị và phương hướng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

*** Thuận lợi:**

- Nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Bộ, Ban, Ngành, Trung ương, trực tiếp là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự giúp đỡ của các ban ngành địa phương, trong đó có lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ (PA03-CATPHN); Đội cảnh sát PCCC & CNCH Quận Cầu giấy đã hướng dẫn, tham mưu giúp nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ATTQ.

- Nhà trường có những bước phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu chung của xã hội. Nhà trường tiếp tục củng cố, kiện toàn các đơn vị chức năng trong Học viện để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

- Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện triển khai các văn bản liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện. Công tác bảo vệ của Học viện luôn được quan tâm và tăng cường về chất lượng, có tính chuyên nghiệp đảm bảo được nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

* **Khó khăn:** Do đặc thù của các trường Đại học và sinh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, trong đó có cả sinh viên của các dân tộc thiểu số, nên việc quản lý sinh viên ngày càng phức tạp khó khăn nhất là sinh viên ngoại trú, âm mưu của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm, đặc biệt là thông qua mạng Internet để tuyên truyền, kích động, lôi kéo giới trẻ để chống phá Đảng, Nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc chế độ Nhà nước XHCN. Do đó, việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Học viện trong đó có công tác bảo vệ ANTQ thêm phần khó khăn phức tạp.

Hệ thống công ra rào Học viện nhiều, nắm sát nhà dân được mở thường xuyên nên việc đảm bảo công tác tuần tra bảo vệ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Nhà trường từ năm 2020 đến nay luôn có các công trình nâng cấp, sửa chữa nên có công nhân ra vào và tam trú tại Học viện rất đông.

* **Kiến nghị:** Học viện mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền địa phương, cơ quan Công an các cấp, kịp thời và hiệu quả hơn nữa trong việc chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các công việc trong công tác an ninh chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội trong phạm vi toàn Học viện để Học viện có môi trường ANCT tốt, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tạo điều kiện cho cán bộ, sinh viên yên tâm công tác học tập, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2023

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng, Bộ Chính trị về tăng cường đảm bảo công tác an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng... ngăn chặn “tự diễn biến”.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với với các cấp chính quyền, cơ quan công an các cấp để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các công việc trong công tác đảm bảo ANCT và TTATXH trong phạm vi toàn trường để Học viện thực sự có môi trường ANCT tốt.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ thường xuyên.

4. Tiếp tục thực hiện tốt các pháp lệnh bảo vệ bí mật của Nhà nước; xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để từ đó cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm.

5. Nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Học viện tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp về ANTT.

7. Ban chỉ đạo thực hiện mô hình *Tăng cường công tác quản lý sinh viên người nước ngoài nội trú tại Học viện* tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mô hình một cách hiệu quả.

8. Thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Học viện trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Nơi nhận:

- Công an TPHN (B/c);
- Bí thư ĐU, CT HĐT (B/c);
- Ban Giám đốc (Biết);
- Lưu VT, HC - VP



Nguyễn Thị Trường Giang